

NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH

- Phó Thủ tướng Hồ Xuân Hoa sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Trung Quốc tham dự EEF

- Diễn đàn hợp tác liên vùng Nga – Hàn lần thứ II sẽ được tổ chức trong khuôn khổ EEF-2019

- Khách nước ngoài thứ 100 nghìn tới Viễn Đông bằng visa điện tử



TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

30/8/2019, TASS

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng CHDCND Triều Tiên Ri Ryong-nam sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu nước này tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông 2019

Theo thông báo từ Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Liên bang Nga, đoàn đại biểu chính phủ nước này sẽ tham dự EEF-2019. Dự kiến, bên lề Diễn đàn, ông Ri Ryong-nam sẽ có nhiều cuộc gặp để thảo luận về các biện pháp và cách thức triển khai những vấn đề hợp tác kinh tế song phương.

<https://tass.ru/ekonomika/6826090>

30/8/2019, EastRussia

Indonesia lần đầu tiên cử đoàn đại biểu cấp Bộ tham dự EEF-2019

Thông tin trên được Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Liên bang Nga M.V.Supriadi đưa ra tại cuộc gặp với Cố vấn của Tổng thống Liên bang Nga A.Kobyakov. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch phát triển quốc gia B.Brodjonegoro sẽ tham dự EEF và phát biểu tại phiên thảo luận “Tiền rẻ và dài hạn để đầu tư: những cơ hội thu hút mới”.

<https://www.eastrussia.ru/news/na-vef-2019-indoneziya-vpervye-budet-predstavlena-na-ministerskom-urovne/>

30/8/2019, TASS

Trang web chính thức của triển lãm “Đường phố Viễn Đông” bắt đầu hoạt động

Truy cập vào trang web của triển lãm, chúng ta có thể tìm hiểu về tất cả các đơn vị tham gia triển lãm và làm quen với những điều thú vị về Vùng Liên bang Viễn Đông. Người truy cập có thể tìm kiếm chương trình chi tiết của triển lãm với tất cả các hoạt động, trong đó có các buổi biểu diễn nghệ thuật, các lớp học, các sự kiện thể thao. Ngoài ra, trên trang web còn có bản đồ khu vực triển lãm trên đường bờ kè vịnh Ajax, đảo Russky. Trang web của triển lãm có địa chỉ là www.fareaststreet.ru.

<https://tass.ru/ekonomika/6823418>

29/8/2019, TASS

Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc Hồ Xuân Hoa sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu nước này tham dự EEF-2019

Thông tin trên được Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Liên bang Nga Zhang Hanhui đưa ra tại buổi gặp với Cố vấn Tổng thống Liên bang Nga A.Kobyakov. Trong thành phần phái đoàn Trung Quốc tham dự EEF còn có đại diện các công ty lớn của Trung Quốc như Alibaba, Asia Fortune Forum, Bank of China, COFCO, CAMC Engineering, State Grid Corporation, China Railway International Group. Ngoài ra, trong thành phần đoàn đại biểu dự kiến còn có đại diện của Ủy ban xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc, Hiệp hội phát triển doanh nghiệp ngoài nước, Tổ chức phát triển và hợp tác năng lượng toàn cầu, Hội doanh nghiệp Trung Quốc tại Nga.

<https://tass.ru/ekonomika/6813544>

29/8/2019, «Lenta.ru»

Đoàn đại biểu Luxemburg sẽ tham dự EEF-2019

Tại Moskva đã diễn ra cuộc gặp giữa Cố vấn của Tổng thống Liên bang Nga A.Kobyakov và Đại sứ Luxemburg tại Nga Jean-Claude Knebler, bàn về việc củng cố quan hệ kinh tế - thương mại và phát triển hợp tác trên các lĩnh vực khoa học – kỹ thuật và nhân đạo. Theo Đại sứ Luxemburg, đây là lần thứ hai Phó Thủ tướng E.Schneider dẫn đầu đoàn đại biểu nước này tham dự EEF. Đại sứ Knebler cũng nhấn mạnh, việc Luxemburg tham gia vào các sự kiện kinh doanh do Quỹ Roscongress tổ chức góp phần trực tiếp củng cố quan hệ kinh tế và phát triển đối thoại kinh doanh trên tinh thần xây dựng.

<https://lenta.ru/pressrelease/2019/08/29/luxembourg/>

29/8/2019, «Fedpress.ru»

Ra mắt tạp chí EEF-2019

Quỹ Roscongress đã cho ra mắt tạp chí đặc biệt của Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ V. Các bài viết trong tạp chí đề cập đến những dự án hạ tầng và xã hội quan trọng, cùng các kế hoạch phát triển đầu tư và du lịch của Viễn Đông. Trong tạp chí có đăng bài trả lời phỏng vấn của Bộ trưởng Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực A.Kozlov, cũng như nội dung những sự kiện chính trong chương trình làm việc của Diễn đàn. Bên cạnh đó, tạp chí cũng giới thiệu với độc giả những nét văn hóa độc đáo và tiềm năng kinh tế của vùng Viễn Đông.

Tạp chí được xuất bản bằng 2 thứ tiếng, Nga và Anh, và được phổ biến tại những địa điểm chính của EEF, trên các xe hơi chính thức của Diễn đàn và các chuyến bay Moskva – Vladivostok – Moskva.

<http://fedpress.ru/news/25/economy/2302242>

27/8/2019, TASS

Tòa án trọng tài thương mại quốc tế mở chi nhánh tại Vladivostok trong dịp tổ chức EEF

Lễ khai trương trọng thể chi nhánh của Tòa án trọng tài thương mại quốc tế tại Vladivostok sẽ được tổ chức bên lề Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ V. Đây được coi là trung tâm trọng tài dành cho doanh nghiệp vùng Viễn Đông, nhằm phổ biến những thông lệ, kinh nghiệm quốc tế tốt nhất trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp và xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi.

Tòa án trọng tài thương mại quốc tế thuộc Phòng thương mại và công nghiệp là một trong những trung tâm trọng tài lớn và uy tín nhất trên thế giới. Hàng năm tòa án xem xét 250-300 vụ tranh chấp thương mại quốc tế với sự tham gia của các công ty đến từ 40-50 quốc gia.

<https://tass.ru/ekonomika/6802700>

27/8/2019, «Interfax»

Diễn đàn hợp tác liên vùng Nga-Hàn lần thứ II sẽ được tổ chức trong khuôn khổ EEF-2019

Tại Diễn đàn được tổ chức vào ngày 6/9 tới, các đại biểu sẽ thảo luận vấn đề hợp tác kinh tế của 11 địa phương vùng Viễn Đông với các địa phương của Hàn Quốc. Ngoài ra, tại Diễn đàn cũng sẽ giới thiệu những hướng ưu tiên phát triển của Viễn Đông, cũng như các dự án đầu tư trong hợp tác song phương. Chủ đề của Diễn đàn là: “Con đường của những cơ hội mới”.

<https://www.interfax.ru/events/news/674120>

TIN TỨC VÙNG VIỄN ĐÔNG

29/8/2019, «Komsomolskaya pravda»

Du khách nước ngoài thứ 100 nghìn tới Viễn Đông bằng visa điện tử

Số người nước ngoài đến Viễn Đông bằng visa điện tử đã vượt mốc 100 nghìn. Chuyến bay với hành khách thứ 100 nghìn dùng visa điện tử để vào Viễn Đông đã được đại diện chính quyền, hãng hàng không “Russia”, sân bay Vladivostok, Cơ quan thu hút đầu tư và hỗ trợ xuất khẩu Viễn Đông cùng các phóng viên báo chí chào đón tại sân bay. Những hành khách có vinh dự này là 2 công dân Nhật Bản.

Cơ chế visa điện tử được áp dụng tại Vùng Liên bang Viễn Đông từ tháng 8/2017. Những nước có nhiều công dân đăng ký visa điện tử để vào Viễn Đông nhất là Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và Ấn Độ.

<https://www.kp.ru/daily/27022/4085206/>

29/8/2019, TASS

Hơn 40 đạo luật liên bang và 191 nghị quyết đã được thông qua để phát triển Viễn Đông

Con số trên được Bộ trưởng A.Kozlov đưa ra trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí Diễn đàn kinh tế phương Đông. Theo lời Bộ trưởng Kozlov, cơ sở pháp lý mới đã đóng góp rất nhiều giúp tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp tại Viễn Đông hiện đã gấp 3 lần mức trung bình toàn Nga. Ngoài ra, một phần ba đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nga trong những năm qua cũng tập trung vào Viễn Đông.

<https://tass.ru/ekonomika/6811154>